



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารการศึกษา กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โทร. ๐ ๔๕๘๑ ๔๖๗๓

ที่ ศก ๕๑๐๐๘/ ๖๐๖๐ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ กิจกรรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในการเสริมสร้างสมรรถนะทักษะ ผลลัพธ์และผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามมาตรฐานกำหนด
ตำแหน่งและมาตรฐาน วิทยฐานะเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
กลุ่มเป้าหมายหลัก

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษทุกแห่ง

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ได้กำหนดจัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ กิจกรรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการเสริมสร้างสมรรถนะทักษะ ผลลัพธ์และผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและมาตรฐาน วิทยฐานะเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจและเจตคติที่ดีต่อเกณฑ์ PA ๒) เพื่อส่งเสริมสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการขยายผลและดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลงานตามเกณฑ์ PA และ ๓) เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทักษะ ผลลัพธ์และผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและมาตรฐาน วิทยฐานะเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ในวันที่ ๒-๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศรีลำดวนแกรนด์ โรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เรียนมายังท่านได้พิจารณาอนุญาตให้ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าอบรมตามโครงการ พร้อมส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก ตามโครงการดังกล่าวโรงเรียนละ ๓ คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา/รองผู้อำนวยการสถานศึกษา/หัวหน้าฝ่ายวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล หรือหัวหน้างานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลงานตามข้อตกลงพัฒนางานครูตามเกณฑ์ PA มายังกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภายในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ (ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ระหว่างการอบรม) สำหรับค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้เบิกจากโรงเรียนต้นสังกัด รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

(นายวิจิต ไตรสรณกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ